



ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเชียงดาว

ตามที ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเชียงดาว ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็น พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาจำนวน ๑ อัตรา สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับ
อำเภอเชียงดาว โดยรับสมัครระหว่าง วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ นั้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเชียงดาว ได้ดำเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้สมัครตามประกาศฯ เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานจ้าง
เหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา โดยวิธีการสัมภาษณ์และประเมินจากประวัติ ผลงาน พนักงานจ้างเหมา
บริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน ๒ ราย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

๑. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา ต้องเข้ารับการประเมินโดยวิธีการประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์และประเมินจากประวัติ ผลงาน
ในวัน ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเชียงดาว

๒. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน

ให้ผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม คือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงสวม
รองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็น
สุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องรู้ วัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน และควรไปถึง
สถานที่ประเมินก่อนเวลาประเมิน ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมิน
หากมีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมิน
ก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเชียงดาว

หมายเลขผู้เข้าสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๐๐๑	นางสาวรัตนากร ชัยยูประถัมภ์	เริ่มประเมินเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์ ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ เชียงดาว ผู้เข้ารับการประเมิน แต่ง กายสุภาพ
๐๐๒	นายอนุพันธ์ สุริวรรณ	



ที่ ศธ ๐๗๐๔๓(กอ)/๔๕๑๒

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแม่อริม ชม ๕๐๑๘๐

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเหมาบริการ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเชียงดาว

อ้างถึง หนังสือ สกร.ระดับอำเภอเชียงดาว ที่ ศธ ๐๗๐๔๓.๐๔/๓๐๕๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศรับสมัครฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเชียงดาว จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา โดยกำหนดแผนดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเชียงดาว และกำหนดการประเมินเพื่อเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ จึงจัดส่งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เพื่อให้ สกร.ระดับอำเภอเชียงดาว ดำเนินการต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มอำนาจการ

โทร.๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๗,๐ ๕๓๑๒ ๑๑๘๑

โทรสาร ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๗๙

“เรียนดี มีความสุข”